



สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 2 ตุลาคม 2561

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12265

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 46.48 Ad Value: 58,100

PRValue (x3): 174,300

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: สำนวนวลจันทร์: ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่

สำนวน



ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่

ช่อต่อเรื่อง สมรักษ์ คำสิงห์ “บาส ไม้มตะ” จากเมื่อวานที่ทั้งไว้ว่า การที่ถูกประกาศ เป็นบุคคลล้มละลาย ตามกระบวนการศาลแพ่ง ที่ต่อไปนอกจากจะโดนบังคับยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดใช้หนี้แล้ว ยังต้องถูกปลดจากยศตำแหน่งราชการ ซึ่งสมรักษ์มียศเป็น เรือเอกแห่งกองทัพเรือราชนาวีไทยสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ผู้ที่ขู่ประเด็นนี้ขึ้นมา คือคนชื่อ นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตนายกในเพชบุ๊กตัวเอง สุโขทัยเนื้ตเวีรก โนทริบตาโดยมีเนื้อหาประมาณว่า.. คุณสมรักษ์ คำสิงห์ กรณีถ้าศาลมีคำสั่งเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลายตามข่าว ต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทหารด้วย ถ้าปัจจุบันรับราชการทหารเรือ ยศนาวาเอก แต่ศาลมีคำสั่งเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะทำให้บุคคลที่มีลักษณะทั่วไป มีลักษณะต้องห้ามของการรับราชการ

ตั้งนั้น ถ้าคุณสมรักษ์ยังอยู่ในราชการ กองทัพเรือต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อไป เนื่องจากเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ถามว่า นายธวัชชัยโพสต์ในเพชบุ๊กเช่นนั้นผิดหรือไม่?..ไม่ผิดหรอกครับ

เพราะกฎหมายมีระบุชัดเจน บุคคลที่ถูกศาลตัดสินเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ถือว่าเป็นคนคิดหนี้สินทางตัวจนแก้ไขไม่ได้ ไร้ความน่าเชื่อถือ ไม่สมควรที่จะมีตำแหน่งราชการ เป็นข้าราชการ

ใดๆ ก็ต้องถูกให้ออกจากราชการ ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือน ต่อให้เป็นกระทรวงยุติธรรมก็เถอะ ก็ต้องถูกปลดออกจากราชการ ถ้าเป็นข้าราชการทหาร ก็ต้องถูกปลดออกจากกองทัพอ

แต่ถ้าถามว่า นายธวัชชัยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งถึง รองปลัดกระทรวงฯ ฟังเป็นโฆษกกระทรวงฯ อีกด้วย สมควรที่จะเป็นคนทีโพสเรื่องนี้ไหม? ..ถ้าถามผม ฐานะสื่อที่อยู่ตรงนี้นานาน มันไม่สมควรอย่างยิ่ง แต่ไม่ก็บรรทัดที่สุโขทัยเนื้ตเวีรก ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ เป็นข่าวสะพัดไปทั่ว พาดหัวนสพ. อยู่หลายวัน

สมรักษ์ล้มละลาย โดนปลดออกจากทหารเรือ

ใครเจ็บปวดครับ สมรักษ์เจ็บปวด
โดนตราหน้า ล้มละลาย ยังชิลๆ แต่ต้องโดนริบยศ ต้องถูกปลดออกจากราชการ มันเหมือนได้กระทำการเลวร้าย ตอกหน้าแปะจาน

หากแก้ความเรื่องเก่า นานเป็นยี่สิบกว่าปี สมรักษ์ มีความผูกพันกับกองทัพเรือ มาตั้งแต่ก่อนเขาจะเป็นฮีโร่โอลิมปิกด้วยซ้ำ ติดแง่งปลาหู ชกมวยให้ทหารเรือ ทั้งกีฬาทหาร กีฬาทหารโลก มานักต่อนัก เมื่อสร้างชื่อเสียง มีความดีความชอบ นายก็รัก ปุ่มบ่าเหน็จเรื่องมา จนอยู่ที่ตำแหน่ง เรือเอก ผู้กองร้อยเอก (ไม่ใช่นาวาเอก นั่นผู้การ พันเอก)

อย่าลืมครับ ยศทหารสัญญาบัตรนั้น เป็นยศพระราชทาน ภายใต้พระบรมราชานุญาต ยังโดยศพระราชทาน มานับแต่ในหลวงองค์อดีต อันเป็นที่เทิดทูนเหนือหัว ที่ไม่มีอีกแล้ว ยิ่งถือว่าหาที่สุดมิได้แห่งชีวิตคนคนหนึ่ง จึงมีความหมายมากมายนักในชีวิตนี้

อยู่มาวันหนึ่ง ก็โดนเคาะใส่สุโขทัยเนื้ตเวีรก ไม่ก็บรรทัด.. ภาพชาวบ้านก็เปลวฯ คนอย่างมึง ติดหนี้

ไม่ใช่ ต้องถูกออกจากราชการ

มันมิใช่กระทบจิตใจสมรักษ์คนเดียว ผมก็กระทบ (ไม่กระทบคงไม่เขียนเรื่องนี้) เช่นเดียวกับชาวบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองในสังคมเมืองไทย ที่รักสมรักษ์.. สมรักษ์เคือง พวกเราก้เคือง

กระทบแม้กระทั่งสถาบัน ท่านไม่คิดหรือว่า ราชนาวีไทย กองทัพเรือ จะไม่เคือง?

ผบ.ทร. ตั้งแต่ในอดีตจวบปัจจุบัน ผู้ใหญ่ในกองทัพเรือทุกคนก็เอ็นดู “บาส ไม้มตะ” มาตลอด คนอย่างเขา ไม่มีเจ้านายคนไหนไม่รัก เห็นบาสตลกๆ ไม่ฯ เฮฮาอย่างนี้ แต่ในตัวเขามีเลือดลูกประดู่ ลูกเสด็จเต็ม ไม่น้อยกว่าใคร

ลูกประดู่ เขารักกัน คนหนึ่งถูกเขก กบาส เขาก็โดนด้วย แหมยังเคาะเคียดักข์ก้าวข้ามศักดิ์ศรีสถาบันก็ปานนั้น (...กองทัพเรือต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อไป..กลับไปทวนวลนี้ดูดี ๆ)

ดูทีวี กองทัพเรือ ตั้งแต่ ผบ.ทร., เจ้ากรมกฎหมายทหารพระธรรมนูญ และลูกประดู่ อีกมากมายจะไม่เคือง อาจจะมีมากกว่าชาวบ้านที่รักสมรักษ์ด้วยซ้ำ..เพราะกระทบตราบฯ ผมถึงบอกว่า การที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ รองปลัดกระทรวงฯ, โฆษกกระทรวงยุติธรรม ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะโพสออกมาอย่างนั้นเลย เพราะสร้างคำถามถึงขามากมาย อันล้วนเป็น “แง่ลบ” ทั้งสิ้น กับตัวบุคคล และสถาบันต้นสังกัด

เช่น..ท่านต้องการอะไร?

ท่านอาจไม่ได้คิดอะไร หรือคิดเหมือนที่แก้ตัวภายหลังว่า..ไม่ได้มีเจตนาอคติกับสมรักษ์ เพียงแต่บอกเรื่องกฎหมายแพ่ง ที่เกิดกับใครๆ ก็ได้ แค่อยกตัวอย่างสมรักษ์ ต้องการแค่อีโวลูชั่น ความรู้ทางกฎหมายแพ่งฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม

แต่คนอื่นเขาก็คิดได้อย่างอื่นเหมือนกันนี่ครับ ผมยังคิดว่าเป็นที่ของท่านได้กระที่บฮีโร่โอลิมปิก สั่งกองทัพเรือให้ปลดยศเขา..มันไม่ได้มีบ่อยๆ ที่จะมีโอกาสอย่างนี้



สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 2 ตุลาคม 2561

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12265

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 46.48 Ad Value: 58,100

PRValue (x3): 174,300

คลิป: 5:55

คอลัมน์: สำนวนนวนจันทร์: ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่

หรือท่านต้องการจะบอกต่อกองทัพเรือ ว่า ถึงสมรักษ์เป็นฮีโร่โอลิมปิก เป็นลูกรักทหารเรือ ก็ต้องโดนปลดยศ ได้กฎหมาย..อย่าไขสือ คิดได้กระทั่ง ท่านก็เป็นตะเภาเดียวกับ กลุ่มคนหลงตน หลงงมในอีโก้ตัวเอง ที่อยู่ในสังคม โลกโซเชียลยุคนี้ ใครพลาด ใครล้ม ต้องตามกระทับ ข้า เอาให้หนักใจ แล้วรู้สึกอึดเเมว่า ฎเหนือกว่าใคร ฎคือ judge พิพากษาใครก็ได้..

ที่สำคัญก็คือ สมรักษ์ยังไม่ได้รับการตัดสินเป็นบุคคลล้มละลายเด็ดขาดจากศาลแพ่ง สมรักษ์มิได้บ่งถึงเจตนาทุจริตกับการนี้ ยังมีการประนีประนอม ที่มีแววจจะจบด้วยดี

ท่านเป็นผู้ใหญ่ถึงปานนั้น แทบจะเป็นเสาหลักหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมด้วยซ้ำ.. พลาดเช่นนี้ได้ใจครับ?

ไอ้ที่ผมยังต้องส่ายหัว หมดศรัทธา นึกดู แคลนส่วนตัว..เออหนอคนเรา

ก็คือ ท่านขอโทษสมรักษ์แบบซ้ำๆ..อย่าถือสา มากินไปอย่างสังสรรค์ คุยกันฉันทมิตรดีกว่า

อ้าว ..เขกบาลเขาเต็มเหนียว แล้วขอโทษแบบกลัวหัวเราะ มันจ่ายเงินเชียวยหรือเข้าตำรา..ตบหัวแล้วลูบหลัง..ที่คนโบราณบ่งว่าเป็นลักษณะของ “ผู้ใหญ่” ที่ไม่เคยให้ความจริงใจกับใคร

ลูกผู้ชาย ศักดิ์ศรีเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องตลกซึลๆ ท่านพลาดแล้วยังทำไขสือ..ผมเห็นอย่างนั้น

..ถ้าขอโทษสมรักษ์ว่า..ผมพลาดไปขอโทษ รบกวนสมรักษ์สอนเชิงมวย ขึ้นเวทีสวมเสดการ์ดลงนวมกันสักยก เพื่อสมรักษ์จะสบายใจ

เออ..ยังจะให้ความนับถือยอมรับว่า..ท่านก็แมน แต่ชวนกินไก่อ่าง..ราคาศักดิ์ศรีแค่นี้ เยี่ยวรดมือที่นิ่งตกว่ามั่งครับ

ยอดทอง